

สรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 36/2564
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	<p>หนังสือศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0032/11852 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ</p> <p>การประชุมครั้งที่ 35/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงตลาดเจ้าพรหมให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ให้ความสำคัญดูแลการกักกันตนเองของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3. ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมแผนผังสถานที่กักกัน เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. ออกคำสั่งฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องตลาดเจ้าพรหม และพื้นที่ต่อเนื่อง ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน 5. ตรวจสอบหรือควบคุมการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 	เทศบาลพระนครศรีฯ
2	<p>คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>-คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย ที่ 24/2564 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 (บริษัท ดีซี เซอร์วิส ดีซี เซ็นเตอร์ ศูนย์กระจายสินค้าโฮมโปร) ให้ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแนะนำอย่างเคร่งครัด และจัดทำทะเบียนข้อมูลผลการตรวจหาเชื้อ ของผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้คณะทำงานประเมินและติดตามสถานประกอบการเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผนเปิดดำเนินการในแต่ละชั้นของบริษัทฯ</p> <p>-คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย ที่ 25/2564 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 (บริษัท แพลช เอ็กซ์เพรส จำกัด) ให้ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแนะนำอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำพัสดุออกจากพื้นที่ และปรับปรุงแก้ไขตามมาตรการต่างๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้คำแนะนำ ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2564 ให้พนักงานที่เข้าทำงานตรวจหาเชื้อโควิด-19 และได้รับการยืนยันผลการตรวจจากสถานพยาบาลว่า “ไม่พบเชื้อ” โดยจัดทำบัญชีรายชื่อ ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้คณะทำงานประเมินและติดตามสถานประกอบการเข้าตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผนเปิดดำเนินการในแต่ละชั้นของบริษัทฯ และเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณาต่อไป</p>	สาธารณสุข/คณะทำงานประเมินฯ

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
3	<p>สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 (ระลอกใหม่ เมษายน ตั้งแต่ 1 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2564) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 255 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 6,961 ราย รักษาหาย 3,304 ราย เสียชีวิตสะสม 52 ราย ติดเชื้อจากครอบครัว ร้อยละ 38.01 สถานที่ทำงาน ร้อยละ 31.92</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัด</p>
4	<p>สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Cluster ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Cluster หมู่บ้านอภิตาวรน์ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา มาตรการในการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ติดเชื้อ 33 ราย นำมาตรการตามแบบ HI มาปรับใช้ โดยนำบ้านในโครงการ จำนวน 15 หลัง แยกผู้ติดเชื้อจนครบ 14 วัน 2. พนักงานกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 139 ราย แยกกักตัวโดยใช้ที่พักคนงานแยกเป็นสัดส่วน ตามสังกัดของบริษัทที่รับเหมากับโครงการ 3. ให้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดกับทีมสอบสวน และให้จัดทำป้ายประจำตัวที่ระบุหมายเลข (ตามลำดับบัญชีรายชื่อที่จัดส่งให้) เนื่องจากพนักงานมีทั้งคนไทยและต่างด้าว จึงให้ยึดการกำหนดหมายเลขตามจำนวนพนักงานเป็นสำคัญ 4. กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 139 ราย โครงการฯ จะทำการตรวจ Antigen test kit ซ้ำ ในวันที่ 5 หลังจากการตรวจครั้งแรก เพื่อคัดกรองพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ออกมาทำงาน <p>ที่ประชุมมีมติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบแผนการดำเนินการควบคุมโรค และกำชับการปฏิบัติงานให้เข้มงวดต่อไป - มอบนายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอ เก็บหลักฐานรายละเอียดการทำงานทุกอย่างใส่แฟ้มไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินงาน หากเกิดมีการร้องเรียน/ฟ้องร้อง <p>Cluster แคมป์ที่พักแรงงาน เจดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย</p> <p>จากการคัดกรองด้วยวิธี Antigen test kit ในกลุ่มแรงงาน จำนวนทั้งหมด 588 คน พบเชื้อทั้งหมด 251 คน (คนไทย จำนวน 270 คน พบเชื้อ 54 คน, ต่างด้าว จำนวน 318 คน พบเชื้อ 197 คน)</p> <p>มาตรการในการดำเนินการ</p> <p>ทางบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการสำหรับพนักงานที่พักภายในแคมป์ จำนวน 209 คน โดยมาตรการ Bubble and Seal และวางมาตรการสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมา</p> <p>ลักษณะการ Bubble จะแบ่งตามกลุ่มสีต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สีแดง กลุ่มที่ตรวจพบเชื้อ ให้พักอยู่ในโซนสีแดง - สีเหลือง กลุ่มที่เป็นพนักงานรายวันและแรงงานที่ผลตรวจไม่พบเชื้อเฝ้าระวังให้พักอยู่ในโซนสีเหลือง - สีเขียว กลุ่มพนักงานรายเดือน ที่ผลตรวจไม่พบเชื้อ เฝ้าระวังให้พักอยู่ในโซนสีเหลือง <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบและมอบเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอวังน้อย ประสานกับผู้ประกอบการในการดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมโรค และออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการและพนักงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ออกติดตามประเมินผลสถานประกอบการอย่างเข้มงวดต่อไป</p>	<p>สาธารณสุข/คณะทำงานประเมินฯ</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>Cluster บริษัทเก้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอกอขี้ จำนวนพนักงานที่ได้รับการตรวจ Rapid Antigen Test ทั้งหมด 1,533 คน จำนวนพนักงานที่มีผลการตรวจเป็น บวก ทั้งหมด 816 คน (คนไทยจำนวน 208 คน ต่างด้าว 608 คน) มาตรการในการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หยุดการดำเนินกิจกรรมภายในโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 2.พ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ส่วนกลาง 3.ตรวจหาเชื้อซ้ำเพื่อยืนยันผลด้วย RT – PCR 100% อีกครั้ง 4.แยกกลุ่มพนักงาน จากการตรวจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลตรวจเป็น Positive กลุ่มผลตรวจเป็น Negative และกลุ่มเสี่ยงสูง 5.ทำทะเบียนรายชื่อสำหรับกลุ่มพนักงานผลตรวจเป็น +ve 6.จัด Zoning หอพัก <ul style="list-style-type: none"> - ให้พนักงานที่มีผลเป็น Positive พักรวมอยู่หอพักเดียวกัน - แยกพนักงานที่มีผลตรวจเป็น Negative ออกทันที <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบผลการตรวจฯ และมอบเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอกอขี้ ประสานกับผู้ประกอบการในการดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมโรค และออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการและพนักงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งออกติดตามประเมินผลสถานประกอบการอย่างเข้มงวด และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งต่อไป</p>	
5	<p>รายงานข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จำนวนเตียงทั้งหมด 1,034 เตียง ใช้ไป 988 เตียงว่าง 46 เตียง -CI จำนวน 561 คน -HI จำนวน 2,471 คน -ผู้ติดเชื้อ อยู่ระหว่างรอเตียง จำนวน 760 คน</p> <p>ที่ประชุมมีมติ มอบเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปรับภารกิจ Hospitel เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ เนื่องจากศูนย์พักคอยที่โรงเรียนวัดศาลาปูนยังดำเนินการไม่เสร็จ โดยให้รองรับคนไข้ในเขตเทศบาลนครฯ ทั้งหมดชั่วคราวก่อน และมอบ Admin นำข้อมูลจำนวนเตียงทั้งหมดรายงานในเพจผู้ว่าฯ</p>	<p>สาธารณสุข จังหวัด/ เทศบาลนคร/ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดฯ</p>
6	<p>แผนค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) ในพื้นที่เสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Active case Finding ตลาดผักไห่ (ATK) วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จำนวน 400 คน โดยทีมรพ. ผักไห่/สสอ.ผักไห่ 2. Active case Finding ตลาดเจ้าพรหม ต่างด้าว (ATK) วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน 300 คน โดยทีมรพ.อยุธยา <p>รายงานผลการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) ในพื้นที่เสี่ยง - Active case Finding ตลาดผักไห่(ATK) วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตรวจเชื้อจำนวน 386 คน พบเชื้อ 2 คน ไม่พบเชื้อ 384 คน โดยทีมรพ.ผักไห่/สสอ.ผักไห่</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบ</p>	<p>สาธารณสุข</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
6	<p>ตลาดเจ้าพรหม อำเภอพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ในการประชุมครั้งที่ 35/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบมอบหมายให้นายกเทศมนตรีนคร พระนครศรีอยุธยา ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามหนังสือศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0032/11852 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการประเมิน Thai Stop Covid Plus ไม่ผ่าน 6 ข้อ และมีข้อเสนอต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ให้เป็นผู้ออกคำสั่งปิดตลาดเจ้าพรหม และอาคารพาณิชย์ ออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2564</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบ มอบนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาดำเนินการ ออกคำสั่งดำเนินการใน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563) ถ้าพบปัญหาให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบเพื่อแก้ไขต่อไป</p>	เทศบาลนครฯ
7	<p>การพิจารณามาตรการควบคุมโรคโควิด-19 การปิดบริษัทไทยโปรเกรส การ์เมนต์ นิคมอุตสาหกรรม อำเภอบางปะอิน</p> <p>จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,369 คน พบผู้ติดเชื้อ 220 คน พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 263 คน</p> <p>มาตรการในการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำทะเบียน พนักงาน ตาม Line การผลิต 2.คัดกรองแยก พนักงานเข้ามาทำงานต้องรับการตรวจ 3.จัดสถานที่ทำงานไม่ให้แออัด <p>มาตรการในการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.สร้างความเข้าใจ พนักงานห้ามรวมกลุ่มพูดคุย 2.ย้ำ มาตรการ DMHTTA 3.จัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว <p>ข้อเสนอ เห็นควรปิดดำเนินการ 7-14 วัน เพื่อปรับปรุง จัดระบบใหม่ และเสนอแผน</p> <p>ที่ประชุมมีมติ ปิดสถานประกอบการเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 โดยให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค และจัดทำแผน/มาตรการเปิดดำเนินการ นำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบ</p> <p>การพิจารณามาตรการควบคุมโรคโควิด-19 การปิดห้างหุ้นส่วนปากจั่นพีเพิ้ล ตำบลปากจั่น อำเภอ นครหลวง</p> <p>จำนวนพนักงานทั้งหมด 175 คน พบผู้ติดเชื้อ 115 คน (นำเข้า HI 23 คน, ศูนย์พักคอย 81 คน) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 45 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 15 คน</p> <p>มาตรการในการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> -พนักงานต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต (ชุด Smock) ก่อนเข้าทำงาน โดยไม่ใช่ชุดร่วมกันเป็น ชุดส่วนตัว <p>มาตรการในการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 	สาธารณสุขจังหวัด

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- นำพนักงานทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>- ปิดอาคาร/ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19</p> <p>- แก้ไขความเสี่ยงในการเกิดโรค</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงตามมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้</p> <p>ข้อเสนอ เห็นควรปิดสถานประกอบการ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบว่าผู้ประกอบการได้ปิดตัวเองไปแล้ว 7 วัน และให้สถานประกอบการปิดต่อเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 โดยให้ผู้ประกอบการเสนอแผนเปิดดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไป</p>	
8	<p>มาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคในสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบ และเห็นชอบมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำแนวทางไปหารือกับผู้ประกอบการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (ช่วงบ่าย) และออกคำสั่งจังหวัดฯ ต่อไป</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัด</p>
9	<p>การทำ Home Isolation และ Community Isolation ของโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>กรณีรพ.เอกชน ตรวจ ATK แล้วแจ้งผลให้ประชาชนทราบ โดยไม่ได้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทราบ ทำให้เกิดปัญหา ให้แจ้งสาธารณสุขก่อนหรือพร้อมกัน และให้เตรียมดำเนินการ Home Isolation และ Community Isolation</p> <p>ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบมอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ หารือร่วมกับรพ.เอกชนเพื่อกำหนดมาตรการในพื้นที่และจัดทำแผนผังการดำเนินการกระบวนการตรวจ ATK และทำระบบ Home Isolation และ Community Isolation รองรับ และออกคำสั่งเพื่อให้รพ.เอกชนดำเนินการ และเผยแพร่รพ.เอกชน และทุกภาคส่วนรับทราบ</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัด/ รพ.เอกชน</p>
10	<p>CALL CENTER คนอยุธยา รวมใจสู้ภัย COVID-19</p> <p>จัดทำเป็นเพจศูนย์โควิดอยุธยา และ Call Center 8 คนอยุธยาสู้ภัยโควิด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2) ด้านชีวิต/ความเป็นอยู่/เยียวยา</p> <p>ข้อเสนอที่ประชุม ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ War Room เป็นเวลา 90 วัน โดยทีมอาสาจำนวน 8 ท่าน เวลา 8-22.00 น. ทุกวัน - ทีมจิตอาสาเฉพาะกิจ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข - ทีมสนับสนุน อาทิ ปกครองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดหาคู่สาย 20 คู่สาย - งบประมาณสนับสนุนเป็น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร 2 มื้อ เป็นต้น - วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ ประกอบด้วย โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ฯ เป็นต้น <p>จัดทำเพจ COVID-19 แบ่งเป็น 3 ส่วน ทีมข้อมูลสำหรับรับเรื่องและประสานต่อ ทีม Admin ทีมช่วยเหลือประกอบด้วย ทีมศูนย์ Covid อําเภอ ภาคเอกชน ทีมเคลื่อนที่เร็ว ขอให้หน่วยงานอื่นๆ ได้ Share เพจนี้เพื่อช่วยการเข้าถึงของประชาชน</p>	<p>ประชาสัมพันธ์/สำนักงานจังหวัด/ สาธารณสุข</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่ประชุมมีมติ</p> <p>1. เพจ COVID-19 อยูธยา สามารถดำเนินการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทันที มอบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระจายข่าวสารต่อไป</p> <p>2. Call Center มอบประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ สนับสนุนการปฏิบัติงาน/ภารกิจ และให้ CALL CENTER ปรับปรุงการดำเนินการ โดย นิยามให้ชัดเจน เรื่องรักษาพยาบาล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องจำนวนเตียง วัคซีน ให้สามารถตอบคำถามการร้องขอของประชาชน และสื่อสารการดำเนินการถึงอำเภอ โดยมีแผนผังการดำเนินการ กลไกการดำเนินงาน อำเภอ แล้ววางระบบสื่อสารให้ชัดเจน</p>	
11	<p>การจัดสรรวัคซีนโควิด19 (ASTRAZENECA) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>ข้อเสนอในการจัดสรรวัคซีนครั้งต่อไป แบ่งเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ 50% กลุ่มประชาชน 20 % พื้นที่เสี่ยง 20 % กลุ่มอื่นๆอีก 10 %</p> <p>ที่ประชุมมีมติ รับทราบ และรอบต่อไปขอให้แบ่งให้กลุ่มที่ให้บริการประชาชน เช่น วินรถรับจ้าง รถรับส่งนักเรียน ตามที่รองสมศักดิ์ฯ นำข้อมูลมาเสนอ</p> <p>มอบประชาสัมพันธ์ฯ เผยแพร่ข้อมูล โดยนำข้อมูลจากนพ.ณรงค์ฯ (ต้องฉีด 40% ลดการตายในผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค) เพื่อจัดทำ infographic เผยแพร่สร้างความเข้าใจและรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ประชาชน</p> <p>มอบสาธารณสุขจังหวัดฯ ติดตามข้อมูลการฉีดวัคซีน Sinopharm เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัด/อบจ./ประชาสัมพันธ์จังหวัด/</p>
12	<p>วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 มีกลุ่ม Car MOB เพื่อเรียกร้องการฉีดวัคซีน สายด่วน COVID โทรแล้วไม่ติด การขอความช่วยเหลือของผู้ป่วยเรื่องเตียง และความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องโควิด โดยขอพบผู้ว่าฯ ในสัปดาห์นี้</p> <p>ที่ประชุมมีมติ มอบรองเพิ่มศักดิ์หาหรือแนวทางร่วมกันเพื่อแก้ไข</p>	<p>รอง ผอ.รมน.</p>
13	<p>นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น.</p>	

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา